



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

หน้า

Naew Na
Circulation: 900,000
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14666

หน้า: 8(กลาง)

Col.Inch: 37.47 Ad Value: 33,723

PRValue (x3): 101,169

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

กยท.เดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ สู่เป้าหมาย 1 ล้านตันพร้อมต่อขยายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งใจช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศและสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายฉัตรชัย ตรีกรวิวิท ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมต่อขยายผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขอบเขตการดำเนินโครงการที่กว้างขึ้นจากที่ร่วมดำเนินเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้ มีทั้งสิ้น 11 หน่วยงานคือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ขยายไปร่วมดำเนินโครงการกับสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2564 เริ่มนำร่องดำเนินโครงการดังกล่าว

สำหรับงบประมาณสนับสนุนสถาบัน

เกษตรกรในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามโครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ 800,000-1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นรายละเอียดของโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ทั้ง 45 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวต่อว่า ช่วงที่ผ่านมา กยท.ได้สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่ม

ปริมาณการใช้ยางในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น กยท.ได้ลงนาม MOU ในการแปรรูปล้อยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราให้กับชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีศักยภาพที่มาจากความร่วมมือของสหกรณ์กว่า 11 แห่งในจังหวัดสตูล ซึ่งผลิตปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือการวิ่ง ลดการกระแทกบริเวณข้อเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการปูพื้นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปัจจุบันล้อยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา ตลาดมีความต้องการเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นจะนำไปใช้ปูสนามกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามเด็กเล่น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม มีอายุการใช้งานที่

ยาวนานคงทน ดังนั้น ถ้าหากสถาบันเกษตรกรใดสนใจเทคโนโลยีการแปรรูปล้อยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว กยท. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้เงินทุนสนับสนุน ซึ่งก่อนหน้านี้ กยท.ได้สร้างสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นด้วยล้อยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา ที่ผลิตชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ให้แก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภายใต้โครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กยท.

ส่วนความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐนั้น กยท.ยังดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการใช้ยางสดรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน ที่ผ่านมาสามารถดำเนินงานได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยางที่เข้าร่วมโครงการมีการนำไปใช้ในการสร้างถนน ที่นอน หมอน ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร พื้นสนาม ปีนจำลอง หล่อยาง ยางนอก อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถุงยางอนามัย สายยาง หุ่นจำลองช่วยชีวิตพื้นฐาน ทุ่นกันผักตบชวา เป็นต้น

“กยท.จะเร่งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนำยางใช้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งจะเร่งดำเนินการต่อขยายโครงการไปสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ยางมากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

talknewsonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 03:53

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลุกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว !!



หน้าแรก

ข่าวทอล์คนิวส์ ▾

เมืองไทยวันนี้ ▾

กระแสวิชเชียด

พระพุทธศาสนา

ดวง

Home > เกษตร

กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลุกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว !!

by yongyut bok — 7 ชั่วโมง ago in เกษตร Reading Time: 1 min read



8



0



0



รหัสข่าว: I-1210624000141

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

talknewsonline.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๓:๕๓

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว !!

วันที่ 23 มิ.ย.64 กยท.กระบี่ ร่วมกับสถานี พัฒนาที่ดินกระบี่ นำโดยนายอนิรุทธิ์ สังข์วน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ได้นำเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 150 กิโลกรัม ร่วมกันหว่านลงในสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ 30 ไร่ ของนายประกอบ เกียรติพิมล ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นแปลงสาธิต ในการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในสวนปาล์มน้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี

นายอนิรุทธิ์ เปิดเผยว่า ทาง กยท.จ.กระบี่ ได้คัดเลือกแปลงสาธิต ซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการปลูกปอเทือง รวม 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงโครงสร้างของดิน เนื่องจากพื้นที่ที่มีการปลูกแทนในหลายรอบทำให้ดินเกิดสภาพเสื่อมโทรม ทาง กยท.จ.กระบี่ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ คัดเลือกแปลงสาธิต โดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าการปลูกปอเทืองสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้

โดยหลังจากที่ปลูกแล้วประมาณ 50-60 วัน ปอเทืองก็จะออกดอกเหลืองอร่ามสวยงาม เมื่อเกษตรกรไถกลบ จะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน ทำให้ดินปรับโครงสร้างร่วนซุย มากขึ้น และนอกจากนี้ในระหว่างที่ปอเทืองออกเหลืองอร่าม ยังจะเป็นจุดเช็คอินใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย.



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 05:27

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

บ้านเมือง

เข้มข้น ครบเครื่อง เรื่องข่าว

Home การเมือง อาชญากรรม เศรษฐกิจ ยานยนต์ บ้านเทিং กีฬา การศึกษา กทม-สาธารณสุข

สังคม-สตรี

กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 17.38 น.

กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย 1 ล้านตัน



นกรณ์ ธรรมวิรพัก
ผู้ว่าการ กยท.



กยท.เดินทางโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ สู่เป้าหมาย 1 ล้านตัน พร้อมต่อยอดขยายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มั่นใจช่วยเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศ และสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายถกรณ์ ธรรมกรวิวิท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมต่อยอดขยายผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขอบเขตการดำเนินโครงการที่กว้างขึ้นจากที่ร่วมดำเนินเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้มีทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ขยายไปร่วมดำเนินโครงการกับสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2564 เริ่มนำร่องดำเนินโครงการดังกล่าว



สำหรับงบประมาณสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามโครงการดังกล่าว นั้น ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ 800,000-1,000,000 บาท ทั้งนี้สถาบันเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นรายละเอียดของโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ทั้ง 45 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวต่อว่า ในช่วงที่ผ่านมา กยท.ได้สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กยท.ได้ลงนาม MOU ในการแปรรูปล้อยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสุด จ้ากัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีศักยภาพที่มาจากความร่วมมือของสหกรณ์กว่า 11 แห่งในจังหวัดสตูล ซึ่งล้อคปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือการวิ่ง ลดการกระแทกบริเวณข้อเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการปูพื้นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

banmuang.co.th

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๕:๒๗

Site Value: 40,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 120,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร



ทั้งนี้ในปีปัจจุบันบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา ตลาดมีความต้องการเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นจะนำไปใช้ปูสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามเด็กเล่น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม มีอายุการใช้งานที่ยาวนานคงทน ดังนั้นถ้าหากสถาบันเกษตรกรใดสนใจเทคโนโลยีการแปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว กยท. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้เงินทุนสนับสนุน ซึ่งก่อนหน้านี้ กยท. ได้สร้างสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นด้วยบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพารา ที่ผลิตชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ให้แก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภายใต้โครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กยท.

ส่วนความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐนั้น กยท. ยังดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นำยางสดรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน ที่ผ่านมาสามารถดำเนินงานได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยางที่เข้าร่วมโครงการมีการนำไปใช้ในการสร้างถนน พื้นนอน หมอน ถุงมือ รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร พื้นสนาม ปีนจำลอง หล่อยาง ยางนอก อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ถุงยางอนามัย สายยาง หุ่นจำลองช่วยชีวิตพื้นฐาน ทูนก้นฝักคอบขวา เป็นต้น

"กยท. จะเร่งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ นำยางใช้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งจะเร่งดำเนินการต่อยอดขยายโครงการไปสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในนำยางพาราไปการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ยางมากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ" ผู้ว่าการ กยท. กล่าวในตอนท้าย



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

najanews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กระบี่ กยท. หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป)** ณัฐพงษ์ ศรี...



ข่าวสด ประเด็นร้อน เล็กใหญ่ที่นี่

ข่าวเล็ก ข่าวใหญ่ รู้ก่อนใคร
รวดเร็ว จับใจ ตรงประเด็น

NAJA NEWS' UPDATE

jeabchanapol@gmail.com

กระบี่ กยท. หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป) ณัฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน**

๒ มิถุนายน 24, 2021 ๙ najanews ๒ ไม่มีหมวดหมู่ ๐





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

najanews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗:๕๘

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กระบี่ กยท. หนุนเกษตรกรรปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป)** ณัฐพงษ์ ศรี...

แชร์ข่าวนี้



กระบี่ กยท. หนุนเกษตรกรรปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 23 มิ.ย.2564 กยท.กระบี่ ร่วมกับสถานี พัฒนาที่ดินกระบี่ นำโดยนายอนิรุทธิ์ สังขยาน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ได้นำเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 150 กิโลกรัม ร่วมกันหว่านลงในสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ 30 ไร่ ของนายประกอบ เกียรติพิมล ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นแปลงสาธิต ในการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในสวนปาล์มน้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี



นายอนิรุทธิ์ เปิดเผยว่า ทาง กยท.จ.กระบี่ ได้คัดเลือกแปลงสาธิต ซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการปลูกปอเทือง รวม 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงโครงสร้างของดิน เนื่องจากพื้นที่ที่มีการปลูกแทนในหลายรอบทำให้ดินเกิดสภาพเสื่อมโทรม ทาง กยท.จ.กระบี่ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ คัดเลือกแปลงสาธิต โดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าการปลูกปอเทืองสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ และเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

najanews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กระป๋อง กยท. หุ่นเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป)** ณัฐพงษ์ ศรี...



โดยหลังจากที่ปลูกแล้วประมาณ 50-60 วัน ปอเทืองก็จะออกดอกเหลืองอร่ามสวยงาม เมื่อเกษตรกรไถกลบ จะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน ทำให้ดินปรับโครงสร้างร่วนซุย มากขึ้น และนอกจากนี้ในระหว่างที่ปอเทืองออกเหลืองอร่าม ยังจะเป็นจุดเช็คอินใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย...

** ณัฐพงษ์ ศรีปล้อง รายงาน



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

najanews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กระป๋อง กยท. หุ่นเกษตรกร ปลูปลูกเพื่ออง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป)** ณัฐพงษ์ ศรี...



รหัสข่าว: I-1210624000882

หน้า: 4/5



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

najanews.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พฤหัสบดี 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กระบี่ กยท. หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว (คลิป)** ณัฐพงษ์ ศรี...



รหัสข่าว: I-1210624000882

หน้า: 5/5



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

innews.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่หนุนเกษตรกรปลูกปอเทือง



หน้าหลัก

In News

In Thailand

Danger News

In life

กยท.กระบี่หนุนเกษตรกรปลูกปอเทือง

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 - 23:29 น.





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

innews.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว

กระบี่-กยท.กระบี่ หนุนเกษตรกร ปลูกปอเทือง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งเสริมการท่องเที่ยว

วันที่ 23 มิ.ย.2564 กยท.กระบี่ ร่วมกับสถานี พัฒนาที่ดินกระบี่ นำโดยนายอนิรุทธิ์ สังยวน ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดกระบี่ ได้นำเมล็ดพันธุ์ปอเทือง จำนวน 150 กิโลกรัม ร่วมกันหว่านลงในสวนปาล์มน้ำมัน เนื้อที่ 30 ไร่ ของนายประกอบ เกียรติพิมล ม.3 ต.บ้านกลาง อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ซึ่งได้คัดเลือกให้เป็นแปลงสาธิต ในการใช้ปุ๋ยพืชสดเพื่อปรับปรุงดินในสวนปาล์มน้ำมัน ลดการใช้ปุ๋ยเคมี





การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

innews.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 07:58

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่หนุนเกษตรกรปลูกปอเทือง



นายอนิรุทธิ์เปิดเผยว่า ทาง กยท.จ.กระบี่ ได้คัดเลือกแปลงสาธิต ซึ่งเป็นสวนปาล์มน้ำมันและสวนยางพาราในการปลูกปอเทือง รวม 8 แห่ง ใน 8 อำเภอ เพื่อต้องการส่งเสริมให้เกษตรกรลดการใช้ปุ๋ยเคมี และปรับปรุงโครงสร้างของดิน เนื่องจากพื้นที่ที่มีการปลูกแทนในหลายรอบทำให้ดินเกิดสภาพเสื่อมโทรม ทาง กยท.จ.กระบี่ จึงได้บูรณาการร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ คัดเลือกแปลงสาธิต โดยจะเลือกทำเลที่ติดถนนมีผู้คนสัญจรไปมาจำนวนมาก เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าการปลูกปอเทืองสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ และเป็นปุ๋ยพืชสดชั้นดีที่สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

innews.news

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๗:๕๘

Site Value: 5,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 15,000

หัวข้อข่าว: กยท.กระบี่หนุนเกษตรกรปลูกปอเทือง



โดยหลังจากที่ปลูกแล้วประมาณ 50-60 วัน ปอเทืองก็จะออกดอกเหลืองอร่ามสวยงาม เมื่อเกษตรกรไถกลบ จะช่วยเพิ่มธาตุไนโตรเจนในดิน ทำให้ดินปรับโครงสร้างร่วนซุย มากขึ้น และนอกจากนี้ในระหว่างที่ปอเทืองออกเหลืองอร่าม ยังจะเป็นจุดเชคอินใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่งด้วย...

ณัฐพงษ์, ศรีปล้อง, รายงาน

รหัสข่าว: I-1210624000888

หน้า: 4/4



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:02

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้งานภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร



🏠 [คอลัมน์](#) - [ข่าวเด่น](#) [พระราชสำนัก](#) [การเมือง](#) [โลกรธุรกิจ](#) [อาชญากรรม](#) [กทท.](#) [ในประเทศไทย](#) [เกษตร](#) [ต่างประเทศ](#) [กีฬา](#)

หน้าแรก / ในประเทศ

กยท.เดินหน้าส่งเสริมการใช้งานภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

วันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564, 06.00 น.

Tweet ติดตามแนวหน้า

👍 ถูกใจ 4.7 แสน



กยท.เดินหน้าโครงการส่งเสริมการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ สู่เป้าหมาย 1 ล้านต้น พร้อมต่อยอดขยายโครงการสนับสนุนและส่งเสริมสถาบันเกษตรกรแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ มั่นใจช่วยเพิ่มปริมาณการใช้งานในประเทศ และสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

นายณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เปิดเผยว่า กยท.เตรียมต่อยอดขยายผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขอบเขตการดำเนินโครงการที่กว้างขึ้นจากที่ร่วมดำเนินเฉพาะหน่วยงานของรัฐ ซึ่งขณะนี้ มีทั้งสิ้น 11 หน่วยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนากำลังคนและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข และกรุงเทพมหานคร ขยายไปร่วมดำเนินโครงการกับสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยาง เพื่อนำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 2564 เริ่มนำร่องดำเนินโครงการดังกล่าว

สำหรับงบประมาณสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการแปรรูปยางเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตามโครงการดังกล่าวนี้ ได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนจังหวัดละ 800,000-1,000,000 บาท ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรที่สนใจสามารถยื่นรายละเอียดของโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ที่การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ทั้ง 45 จังหวัดทั่วประเทศ

ผู้ว่าการ กยท.กล่าวต่อว่า ช่วงที่ผ่านมา กยท.ได้สนับสนุนและถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากยางพาราให้กับสถาบันเกษตรกรที่มีความพร้อมและมีศักยภาพ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง รวมทั้งยังเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้งานในประเทศตามนโยบายของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่อง เช่น กยท.ได้ลงนาม MOU ในการแปรรูปบล็อกยางปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราให้กับชุมนุมสหกรณ์กองทุนสวนยางสตูล จำกัด ซึ่งเป็นสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่มีศักยภาพที่มาจากความร่วมมือของสหกรณ์กว่า 11 แห่งในจังหวัดสตูล ซึ่งบล็อกปูพื้นรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติ ที่มีความยืดหยุ่นตัวสูงทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือการวิ่ง ลดการกระแทกบริเวณข้อเท้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับการปูพื้นสนามเด็กเล่น สนามกีฬา เป็นต้น



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

naewna.com

บันทึกไฟล์เมื่อ: พุธที่ 24 มิถุนายน 2564 เวลา 08:02

Site Value: 60,000

Rating: ★★★★★

PRValue (x3) 180,000

หัวข้อข่าว: กยท.เดินทางส่งเสริมการใช้ยางภาครัฐ ขยายโครงการสนับสนุนสถาบันเกษตรกร

ทั้งนี้ ในปัจจุบันบล็อกรูปตัวหนอนจากยางพารา ตลาดมีความต้องการเพิ่มเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐส่วนท้องถิ่นจะนำไปใช้ปูสนามกีฬา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และสนามเด็กเล่น เนื่องจากสามารถใช้งานได้ทั้งกลางแจ้งและในร่ม มีอายุการใช้งานที่ยาวนานคงทน ดังนั้น ถ้าหากสถาบันเกษตรกรใดสนใจเทคโนโลยีการแปรรูปบล็อกรูปตัวหนอนจากยางพาราดังกล่าว กยท. พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและให้เงินทุนสนับสนุน ซึ่งก่อนหน้านี้ กยท.ได้สร้างสนามเด็กเล่นที่ปูพื้นด้วยบล็อกรูปตัวหนอนจากยางพารา ที่ผลิตชุมชนสหกรณ์กองทุนสวนยาง สตูล จำกัด ให้แก่โรงเรียนบ้านไสใหญ่ อ.ควนกาหลง จ.สตูล ภายใต้โครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของ กยท.

ส่วนความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐนั้น กยท.ยังดำเนินโครงการต่อเนื่อง ซึ่งโครงการนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2562 ไปจนถึงเดือนกันยายน 2565 มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมให้นำยางสดรวมทั้งสิ้น 1 ล้านตัน ที่ผ่านมาสามารถดำเนินงานได้ใกล้เคียงเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยยางที่เข้าร่วมโครงการมีการนำไปใช้ในการสร้างถนน ที่นอน หมอน ลูกมือ รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับการจราจร พื้นสนาม ปีนจำลอง หล่อยาง ยางนอก อุปกรณ์อำนวยความสะดวก ลูกยางอนามัย สายยาง ทุนจำลองช่วยชีวิตพื้นฐาน ทุนกันผักตบชวา เป็นต้น

“กยท.จะเร่งประสานกับหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานใช้ให้ได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งจะเร่งดำเนินการต่อยอดขยายโครงการไปสนับสนุนสถาบันเกษตรกรในการนำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ นำไปใช้ในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้มีการใช้ยางมากขึ้นให้เป็นไปตามเป้าหมายได้ ซึ่งจะสร้างเสถียรภาพด้านราคาในระยะยาวได้อย่างมีประสิทธิภาพ” ผู้ว่าการ กยท.กล่าวในตอนท้าย

Tweet ติดตามบนเวทน์

ดูใจ 4.7 แสน

